

CHOW พันพวงหนาม เอ็กซิมฯ ปล่อยกผู้เพิ่ม

เอ็กซิมแบงก์ ปล่อยกผู้ให้กับ “เชาว์ สตีล” (CHOW) งวดล่าสุดแล้ว ส่วนวันนี้ (9 มี.ค.) มีนัดชำระตัวปี/อียู มูลค่า 3 พันล้านบาท ขณะที่ต่างฝ่ายได้มีการแจ้งรายละเอียดให้กับแบงก์ชาติ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว **ฉบับที่ 28**

CHOW

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เผยว่าเอ็กซิมแบงก์ยังคงปล่อยกผู้ให้กับบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ตามปกติในงวดที่เหลือ เนื่องจากบริษัทยังทำตามแผนธุรกิจและปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ โดยบริษัทมีเอกสาร หรือใบเสร็จที่เรียกเก็บโดยผู้รับเหมาของโครงการ ประกอบกับการเบิกผู้ตามความคืบหน้าของโครงการ

อย่างไรก็ตามหาก CHOW ผิดนัดชำระหนี้ตัวปี/อียู เอ็กซิมแบงก์ก็ต้องมาทบทวนการปล่อยกผู้ให้กับบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้บริษัททราบไปแล้ว

ทั้งนี้ เอ็กซิมแบงก์ได้มีการรายงาน โดยเป็นการทำความเข้าใจกับทางแบงก์ชาติไปแล้วว่า แม้ทางผู้บริหารของ CHOW จะมีการนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้หนี้ตัวปี/อียู แต่ตัวปี/อียู ที่มีการออกมานั้น ก็เพื่อนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำความเข้าใจได้

ขณะที่มีรายงานว่า ทางผู้บริหารของ CHOW ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดการชำระหนี้ตัวปี/อียู ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ CHOW มีนัดชำระหนี้ตัวปี/อียู มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาทให้กับเจ้าหนี้ และเชื่อว่า จะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าว ว่า กรณีที่ผู้บริหารของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี เผยว่าเงินกู้ 3.3 พันล้านบาทที่ได้จากเอ็กซิมแบงก์ เพื่อนำไปลงทุนโซลาร์

ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่น จะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ตัวปี/อียูนั้น ถือเป็นการบริหารทางการเงินของบริษัท EXIM ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าบริษัททำผิดวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

“เวลาเขาเบิกเงินกู้จากเราไป ก็เบิกตามงวดงาน ส่วนเขาจะบริหารนำเงินไปใช้หนี้ตัวปี อียูก็พิสูจน์ไม่ได้ เพราะเวลาเอาเงินของเอ็กซิมแบงก์ ไปรวมกับเงินของบริษัทที่มีอยู่แล้ว เราก็ไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นเงินของใครเป็นของเอ็กซิมแบงก์หรือเปล่า หรือเป็นเงินของเขาเองที่จะไปใช้หนี้ตัวปี/อียู”

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยัง CHOW พบว่าบริษัทยังคงเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่น ตามปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องก่อสร้าง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินกู้ให้กับบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล จำนวนรวม 9,880 ล้านบาท หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท ■